

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ ๙

ผู้มาประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว จำนวน ๑๖ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม - คน (ตามบัญชีที่ลงนาม)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสาคร สุวรรณรอด	รองประธานสภา ฯ	สาคร สุวรรณรอด	
๒	นายทวี ปัดบุญทัน	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	ทวี ปัดบุญทัน	
๓	นายธณพล ปัดบุญทัน	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	ธณพล ปัดบุญทัน	
๔	นายอภิเดช พรหมพิมพ์	ประธานสภา ฯ	อภิเดช พรหมพิมพ์	
๕	นายสมฤทธิ์ สามารถ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓	สมฤทธิ์ สามารถ	
๖	นางสมักร พระราช	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	สมักร พระราช	
๗	นายเศรษฐา วิรุณพันธ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	นายเศรษฐา วิรุณพันธ์	
๘	นายมุลชัย ไวยะเลิศ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	นายมุลชัย ไวยะเลิศ	
๙	นายบรรพจน์ บุตรดีคำ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	บรรพจน์ บุตรดีคำ	ลาป่วย
๑๐	นายนิรันดร์ สมองผล	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	นิรันดร์ สมองผล	
๑๑	นางจันทอน สุทธิประภา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗	จันทอน สุทธิประภา	
๑๒	นายบุญคง ไบสีรส	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗	บุญคง ไบสีรส	
๑๓	นายวิสันต์ สามารถ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	วิสันต์ สามารถ	
๑๔	นายวิเชียร วันชัย	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	วิเชียร วันชัย	
๑๕	นางจิตหทัย บุญสิทธิ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙	จิตหทัย บุญสิทธิ์	
๑๖	นายสัญชัย พรหมพิมพ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙	สัญชัย พรหมพิมพ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธงชัย บุตรวงษ์	นายอำเภอบุงคล้า	ธงชัย บุตรวงษ์	
๒	นางสาวอรสา นาชัยลาน	รองปลัด อบต. รักษา ราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกแก้ว	อรสา นาชัยลาน	

/ผู้เข้าร่วมประชุมต่อ....

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓	นางสาวสุคนธ์ทิพย์ โมหนองเดิน	พนักงานจ้างเหมา	สุคนธ์ทิพย์ โมหนองเดิน	
๔	นางสาววรรณนิภา บุบผาเต	พนักงานจ้างเหมา	วรรณนิภา บุบผาเต	

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด ...๑๖...คน
 ผู้มาประชุม จำนวน...๑๕...คน
 ลา จำนวน๑.....คน
 ผู้ขาดประชุม จำนวนคน
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน.....๓.....คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายนิรันต์ สอนองผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ผู้มาประชุม ได้ลงลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๑๕ คน ลา ๑ คน คือ นายบรรพจน์ บุตรดีคำ เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง เข้าห้องประชุมแล้วพร้อมเชิญนายอภิเดช พรหมพิมพ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเมื่อประธานสภาฯ เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายอภิเดช พรหมพิมพ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ประธานสภาฯ

นางสาวอรสา นาชัยลาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รัชการาชการแทนปลัด สยามบรมราชกุมารี (อพสช) เป็นโครงการที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ องค์การบริหารส่วนตำบล และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยและปฏิบัติหน้าที่นายก อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่หายากให้คงไว้ ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป และก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยและ ตลอดจนให้มีการ โคกกวาง จัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ซึ่งทาง อบต.โคกกวางของเรากำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ฯ ดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุมสภา อบต.โคกกวาง ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ จำนวน ๖ หน้า

นายอภิเดช พรหมพิมพ์ -ขอให้สมาชิกที่ประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาฯ ครั้งที่แล้วว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร
 มติ - ที่ประชุมไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุม เอกฉันท จำนวน ๑๖-๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ๑.เรื่อง กระทุ้งถาม
-(ไม่มี)

พัก ๑๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๕๐ ถึง ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

นายอภิเดช พรหมพิมพ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบทางราบทางชั้นลงดูตทรายจำนวน ๕ บริษัท ดังนี้
ประธานสภาฯ ๑.๑ หจก.ณรงค์ รสชก. ๑.๒ หจก.ไร่ภูววิ ๒๐๑๘
๑.๓ หจก.บี.บี.ซี บีพีฟิ่ง แอนด์ คลินิก ๑.๔ หจก.ท่าทรายวรรณ
๑.๕ นายณัฐพงศ์ ศาลางาม

นางสาวอรสา นาชัยสถาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางลาดทางชั้นลงดูตทราย ต้องดูจากพื้นที่ดูตทราย
รักษาราชการแทนปลัด ในทั้งนี้ นะคะ ทางกรมเจ้าท่าได้มอบอำนาจให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล ในการ จัดการดูแลสิ่งทีล่่วงล้ำแม่น้ำและผลกระทบต่อกันในพื้นที่โดยให้ลงประชาคม
ปฏิบัติหน้าที่นายก หมู่บ้าน เพื่อขอความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ ขอให้ควรพิจารณาผลกระทบทีเกิดขึ้น
องค์การบริหาร ขึ้นอยู่กับอนาคตของหมู่บ้านท่าน นะคะ
ตำบลโคกกว้าง

นางจันทอน สุทธิประภา ขอกออกความคิดเห็นนะคะ ปกติท่าทราย จะต้องเข้าประชุมร่วมกำหนดกฏกติกาที
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เกี่ยวข้องกับท่าทรายในการปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่และกำหนด
กฏเกณฑ์ในการขนหินขนทราย แล้วรับทราบข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่าทราย กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ในการให้ความร่วมมือระหว่างประชาชนและ
อบต.ว่าต้องปฏิบัติตามกฏที่ตกลงกันไว้

นายวิสันต์ สามารถ เสนอความคิดเห็นว่า ๑. เราเคยทำการบันทึกข้อตกลงกับทางท่าทรายว่าในการช่วยเหลือ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องการสนับสนุนหินทรายเพื่อใช้พัฒนาหมู่บ้านและการขอความ
ร่วมมือในการใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกหินทรายเวลาารถผ่านหมู่บ้านเนื่องจากเกิดฝุ่นละออง
ภายในหมู่บ้านทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบ
๒. เสนอทำความสะอาดถนน ระหว่างหมู่บ้านขอยกลงไปท่าทรายเนื่องจากเศษหินเศษ
ทรายทีหล่นกองอยู่บนถนน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้

นายธนพล ปัดบุญทัน เนื่องจากท่าทรายมีขนาดเล็ก การดูแลประชาชนในพื้นที่หรือการให้ความร่วมมือกับ
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ประชาชน ยังถือว่าไม่ถึงถึงและมียังไม่มาตรฐานในการดูแลประชาชน

นายนิรันต์ สอนงผล การขอความช่วยเหลือจากท่าทราย ควรวางแผนการขอหน้าแล้งเพราะหน้าฝนเขาอาจจะ
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ทำให้เราไม่ได้ ช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งควรวางแผนในการขอความช่วยเหลือจากท่าทรายเพราะ
การขอหินทรายจากท่าทรายหลายๆแห่งควรทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง และให้หนักถึงใจเขา
ใจเราด้วย

/นายวิสันต์.....

- นายวิสันต์ สามารถ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ทางสมาชิกอบต.จะทราบได้ยิ่งง่าหมู่บ้านไหนที่จะใช้ประโยชน์หินทรายของท่าทรายแต่ละแห่ง ถ้าเราแจ้งวันนี้วันหน้าเราจะใช้คือการวางแผนที่ถูกต้อง แต่ถ้าหมู่บ้านไหนที่จะทำในช่วงฤดูฝนมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเร่งด่วนในการพัฒนาหมู่บ้าน กติกาที่เราทำไว้ไม่ว่าจะฤดูไหน เมื่อเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเราถึงจะต้องขอหินกองทรายจากท่าทรายแต่ละแห่ง
- นายอภิเดช พรหมพิมพ์ ประธานสภา กล่าวว่าการทำงานระหว่างหน้าแล้งกับหน้าฝนมันต่างกันนิดเดียวตอนหน้าฝนมันไม่มีคนงานที่จะมาบังคับเครื่องจักรเนื่องจากการทำงานมันลำบาก
- นายนิรันต์ สมองผล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ แย้งว่า ช่วงหน้าฝนท่าทรายแต่ละท่าไม่สามารถนำทรายมาช่วยเหลือหมู่บ้านได้เนื่องจากเป็นทรายที่เปียกหรือทรายที่ไม่ได้ล้างและไม่สามารถใช้ในงานอื่น ๆ ได้ส่วนมากช่วงหน้าฝนเขาจะประมูลขาย บางอย่างเขาก็ช่วยเหลือเราบางอย่างเราก็ช่วยเหลือเขา
- นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัด ฯ ในส่วนเอกสารทางอบต.ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับทางท่าทรายไปแล้วนะค่ะ ส่วนในการบันทึกข้อตกลง กับชาวบ้าน ที่จะขอหินขอทรายให้ประสานทางเลขาสภาฯ หรือท่านประธานโดยตรงเพราะว่า เราได้ทำบันทึกข้อตกลงไปแล้ว ส่วนอันนี้การขออนุญาตจากทางลาดทางชั้นเพิ่มเติมเห็นชอบไม่เห็นชอบขึ้นอยู่กับสภาสมาชิกทุกหมู่บ้านซึ่งนายกไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ ความเห็นชอบไม่เห็นชอบ เพียงแต่ผ่านสภาฯ อบต.แล้วให้รายงานอำเภอว่าสมาชิกเห็นชอบไม่เห็นชอบก็คนซึ่งในตรงนี้ นายกอบต.ไม่มีสิทธิ์ที่จะยกมือ ขอให้ทำความเข้าใจในส่วนนี้ในเรื่องของการ ขอความเห็นชอบเป็นมติสภาฯ ซึ่งตรงนี้ว่าด้วยข้อกฎหมายของป่าไม้ป่าก็เล็งเห็นผลกระทบจากเอกสารหลักฐานและหมู่บ้าน ตามแบบแปลนที่รับรองโดยวิศวกรสามัญที่รับรองแบบแปลนทางลาดทางชั้นมอบอำนาจให้นายกอบต.มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของแบบแปลนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ประกอบกับผอ.กองช่างต้องไปตรวจสอบทางลาดทางชั้นที่ หจก.ยื่นเรื่องขออนุญาตแล้วว่าก่อสร้างตามแบบที่วิศวกรรับรองมาหรือเปล่าถูกต้องไหม ท่าทรายทำตามแบบที่วิศวกรรับรองมา ตรวจสอบว่าทางลาดทางชั้นถูกต้องหรือไม่
- นายธณพล ปัดบุญทัน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เมื่อก่อนเราขอให้อนุญาตท่าทรายจาก กรมป่าไม้และกรมอนุรักษ์ทรัพยากรปัจจุบันต้องมีการขออนุญาต สมัยก่อนไม่เคยมี ว่าต้องดูความสูงความต่างของทางลาดทางชั้น ทางกรมป่าไม้ คือต้องขออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง ทาง หจก.ท่าทรายแต่ละแห่ง ขออนุญาตดูทรายแต่เขาไม่เคยขออนุญาตถนนทางลาดทางชั้นลงดูทรายหรือเป็นจะต้องการขออนุญาตเพิ่มเติมของท่าทรายแต่ละท่า
- นายอภิเดช พรหมพิมพ์ ประธานสภา กล่าวว่าจะแต่ก่อนไม่เคยมีการขออนุญาตแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีกฎหมายมาควบคุมการขออนุญาตแล้วโดยกรณีเฉพาะของ หจก.ท้าวตึกรูป เคยทำหนังสือแจ้งว่าทาง หจก.ท้าวตึกรูป ได้ทำผิดกฎที่วางไว้เนื่องจากได้ระบุในเอกสารว่าจะทำการดูทรายในพื้นที่ริมโขงจำนวน ๒ ไร่

- นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัด ฯ ในเรื่องของแบบแปลนนะคะทาง อบต.ผอ.กองช่างเป็นคนตรวจแบบ ว่าถูกหรือผิดตามแบบวิศวกรรมรับรอง วิศวกรเพียงแค่ออกแบบส่วนผอ.กองช่างอบต.มีหน้าที่ตรวจแบบแปลน ให้ตรงกับวิศวกรรับรองมา ส่วนความเห็นชอบขึ้นอยู่กับสภาฯ ส่วนข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ม.๑๑๗ ของกรมเจ้าท่าสามารถถ่ายโอนอำนาจให้นายกดำเนินการแจ้งความคดีกับกรมการปกครองโดยมีนายอำเภอร่วมกับอบต.ยื่นแจ้งที่จังหวัด ขอแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ว่าเขาถ่ายโอนอำนาจให้กับ อบต.นายกอบต.เป็นผู้รับผิดชอบ ขอท่านสมาชิกสภาฯพิจารณาให้ดีขึ้นในเรื่องของการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทางลาดทางชันอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตได้
- นายอภิเดช พรหมพิมพ์ ประธาน ประธานแจ้งขอความเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือว่าจะแย้งเรื่องของความผิดชอบทางราชการหรือไม่
- นางจันทอน สุทธิประภา ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ขอให้ท่านสมาชิกอบต.ช่วยกันแย้งว่าคนในหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ในหมู่บ้านหรือไม่ ส่วนด้านความปลอดภัยของประชาชนอีกส่วนหนึ่งว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ ถ้าสมาชิกอบต.แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาที่ควรแจ้งในที่ประชุม แต่ว่า บ้านโนนไพศาล ไม่ค่อยมีปัญหาแต่บ้านท่าศิริจันทร์, บ้านดอนใหญ่ค่อนข้างจะเสี่ยง อยากให้สมาชิกทุกหมู่บ้านว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่อย่าให้มีความเสี่ยงมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นต่อประชาชนในหมู่บ้าน
- นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัด ฯ แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างต้อนรับนายอำเภอบุงคล้า ในนามตัวแทนชาวตำบลโคกกว้างขอต้อนรับท่านนายอำเภอบุงคล้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอบุงคล้า ชาวตำบลโคกกว้างมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่าน และขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอกล่าวให้แนวคิดและชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือการให้บริการประชาชนที่เดือดร้อน
- นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอบุงคล้า เรียนท่านรองปลัดฯรักษาการแทนนายก ท่านสมาชิกสภาฯ ข้าราชการลูกจ้าง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอบุงคล้า มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบุงคล้าวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอนนี้อยู่ ๓๘ ปี เคยมาดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโส ที่อำเภอบุงคล้า เคยมางานเลี้ยง/งานกิจกรรมลอยกระทงที่โคกกว้าง และต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างแนะนำตัวครับ เชิญครับ ถ้าทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสร้างเศรษฐกิจขึ้นได้เราก็มีรายได้เยอะ พูดถึงเรื่องทำทรายแต่ก่อนมีทำเดี่ยวผมอยู่ที่นั่นผมไม่ได้ให้เลิกแต่ต้องอยู่ด้วยกันได้ ผมจะอยู่กับพวกเรานานๆไม่น้อยกว่า ๑ ปี อยากจะให้ภาคเอกชนที่ลงทุนในพื้นที่ มีส่วนร่วมกับประชาชนไม่อย่าให้มีปัญหา ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯแจ้งทำทรายให้ผู้ประกอบการดูแลสังคมอย่าเอาเปรียบประชาชน,ชาวบ้านอย่าเอาเปรียบสังคม ผাগแจ้งท่านสมาชิกสภาฯ เมื่อทำทรายเข้ามาแล้วท่านต้องแจ้งหรือกำชับไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ ผมขอแจ้งเรื่อง COVID -๑๙ (โควิด ๒๐๑๙) เรื่องชุดควบคุมโรคมีเพียงพอไหม เจลแอลกอฮอล์แจกหรือยัง,เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำยาฆ่าเชื้อ มีเพียงพอไหม

นายธงชัย บุตรวงษ์
นายอำเภอปungคล้า

เปิดปิดแอร์เป็นเวลาเฉพาะร้านอาหารที่มีคนเข้าใช้บริการนั้นควรทำความสะอาดทุกๆ ๒ ชั่วโมง เรื่องการจำหน่ายแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เรื่องคนเร่ร่อนต้องตรวจสอบว่าบ้านเขาอยู่ไหน ผากช่วยทุกท่านประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ เรื่องค่าชดเชยรายได้ ๕,๐๐๐ บาท จากนโยบายของรัฐเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรผมว่าน่าจะมีปัญหา เพราะคนเป็นเกษตรกร กึ่งลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาของรัฐจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เลยไม่ได้รับเงิน ๕,๐๐๐ บาทของเกษตรกรที่ควรจะได้ ปัญหาของคนในชุมชน,ปัญหาเด็ก และเยาวชนปัญหายาเสพติด หน้าที่หลักๆของฝ่ายปกครองตำรวจผสมขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกอบต.ช่วยสอดส่องดูแลลูกหลานถ้ามีจำหน่าย/เสพยากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ขอให้รู้โทษของยาเสพติดทำลายสมองทำให้คน จากคนเป็นคนปกติเมื่อเสพยาเสพติดก็ทำให้เป็นคนไม่ปกติ รายได้จากการจ้างงานในพื้นที่หมู่บ้านตำบลหลังจากCOVID -๑๙ หาย การแก้ไขปัญหาคนตงาน,เด็กเลื่อนเปิดเทอม,ศูนย์เด็กปิด ผมขอสอบถามปัญหาในศูนย์ เด็กรวมถึงการบริหารงานท้องถิ่น เรื่องการดูแลน้ำประปาที่อำเภอ น้ำประปาชุมชนมากแต่ทางโคกกว้างน้ำสะอาดมั๊ย ครับ ถ้าสะอาดก็หมายถึงการจัดการที่ดี ผมขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยววนะครับบริเวณริมโขงค้าตรงเสาซุ้มค้าบ้านครูเมืองเป็นทุ่งปอเทือง สำหรับไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเซลฟี่มาสูดบรรยากาศบริสุทธิ์ที่ริมโขง ผมว่าอนาคตอาจจะปลูกต้นหงอน นาคไว้ให้ทุกคนมาเซลฟี่หรือท่องเที่ยวในอำเภอปungคล้า นะครับ ผมจะทำให้ประชาชนชาวปungคล้ามีความสุขมากขึ้น ความทุกข์น้อยลงในขณะที่ผมเป็น นายอำเภออยู่ ผมสัญญาที่ท่านสมาชิกคนไหนอยากเสนออะไรเกี่ยวกับผมไหมครับ

นายนิรันต์ สอนองผล
ส.อบต.ม.๖

การจับปรับเยาวชนกรณีที่ทำรถจับเยาวชนที่พกปืนแก๊ปไปสถานที่สาธารณะหรือไปนอก เวลาที่ประกาศเคอร์ฟิว อยากให้เป็นการว่ากล่าวตักเตือน ไม่ควรจับเพราะจะทำให้เด็กคิดว่าเป็นคนไม่ดีไปเลย

นายธงชัย บุตรวงษ์
นายอำเภอปungคล้า

แจ้งว่า ผมจะเอาปัญหาที่ท่านกล่าวมาจะเข้าไปประชุมข้อเสนอแนะทางฝ่ายความมั่นคงของอำเภอทั้ง ปัญหายาเสพติด เป็นข้อกฎหมายถ้า เจ้าหน้าที่พบ แล้วไม่จับก็ถือว่าเจ้าหน้าที่จะโดนข้อหาไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ ผากถึงท่านสมาชิกอบต. ประชาสัมพันธ์เรื่องปืนแก๊ปให้หือให้มัดชิดๆไม่ควรพกพาที่สาธารณะ ปัญหาต่อไปปัญหาเรื่องช้าง เป็นความรับผิดชอบของกรมป่าไม้อุทยาน เขาต้องดูแลสัตว์ป่าตามกฎหมาย ชาวบ้านจะอยู่อย่างไรอุทยานจะดูแลสัตว์ป่ายังไงผมจะเอาไปหารือในที่ประชุมประจำเดือนว่าควรจัดการอย่างไร เรื่องไฟป่าช่วยกันป้องกันไฟป่าด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นมากกว่าฤดูอื่นๆจะทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

นางสาวอรสา นาชัยลาน
รองปลัด ฯ

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอปungคล้า นะคะที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

นายธงชัย บุตรวงษ์ คือเบอร์ติดต่อผมนี้ นะครับ ๐๘๑ - ๘๖๗ - ๕๗๖๕
นายอำเภอบึงคล้า

นายอภิเดช พรหมพิมพ์ - มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมขอมติที่
ประธานสภา ฯ ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ ทางลาดทางชั้นลงดู
ทรายจำนวน ๕ บริษัท ดังนี้

- ๑.๑ หจก.ณรงค์ รสชก.
- ๑.๒ หจก.ไร่ภูววิ ๒๐๑๘
- ๑.๓ หจก.บี.พี.ซี บัฟฟิ่ง แอนด์ คลินิก
- ๑.๔ หจก.ท่าทรายวรรณ
- ๑.๕ นายณัฐพงศ์ ศาลางาม

-โปรดยกมือ

มติ - ที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง
- ที่ประชุมไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๒ เสียง
- ลา ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายอภิเดช พรหมพิมพ์ ผมขอให้สมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้าน ชี้แจงปัญหา (ถ้ามี) ที่จะให้แก้ไขและดำเนินการ
ประธานสภาฯ

นางสมักร พระราช -แจ้งปัญหาน้ำประปาหมู่ที่ ๔ มีกลิ่นเหม็นคาว
ส.อบต.หมู่ ๔ -ปัญหาฝุ่นละอองจากรถชนดินที่วิ่งผ่านหมู่บ้าน ควรฉีดน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

นายอภิเดช พรหมพิมพ์ ควรสอบถามไปที่หมู่บ้านว่ามีมาตรการช่วยเหลือ
ประธานสภาฯ

นางสาวอรสา นาชัยลาน เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะเขาจ้างรถชนดินมาควรถามเขาว่ามีรถฉีดน้ำมัยเพื่อลด
รองปลัดฯ ปัญหาฝุ่นละออง

นายเศรษฐา วิรุณพันธ์ -ขอหลอดไฟ ๒ จำนวนหลอด
ส.อบต.หมู่ ๕ -ส่วนปัญหาอื่นๆไม่มี

นายนิรันดร์ สนองผล - สถานีประปาบ้านดอนใหญ่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไปตัดหญ้าซึ่งตอนนี้รกมาก
ส.อบต.หมู่ ๖ -ส่วนปัญหาอื่นๆไม่มี

นายวิสันต์ สามารถ - เรียนถามผู้บริหารว่างบประมาณปี๖๒ เกี่ยวกับการจัดซื้อแบตเตอรี่ได้ซื้อหรือยัง
ส.อบต.หมู่ ๘ --ส่วนปัญหาอื่นๆไม่มี

- นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัดฯ ทางเรากำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถ้าของมาแล้วทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกทีนะคะ
- นางจิตหทัย บุญสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ ๙ - ขอขอบคุณท่านนายกนะคะที่แก้ปัญหาเรื่องระบายน้ำ
- ส่วนปัญหาอื่นๆไม่มี
- นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัดฯ งบประมาณปี ๒๕๖๓ ได้มาแล้วนะคะได้หมู่บ้านละ ๓ แสน บ้านไหนมีโครงการอะไรให้แจ้งนะคะ โดยให้หมู่บ้านละ ๑ โครงการ จะได้ให้ช่างประมาณการ ภายใน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และขอขอบคุณที่ทุกหมู่บ้านเจียดงบประมาณมาซื้อรถส่วนราชการ ส่วนเรื่องการเลือกตั้ง ครั้งต่อไปในอนาคตจะมีสมาชิกอบต.หมู่บ้านละ ๑ คน คาดการณ์ว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้ง
- นายอภิเดช พรหมพิมพ์ ประธานสภาฯ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ส่วนกลางทางราชการมี พรบ.หรือประกันอุบัติเหตุหรือไม่
- นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัดฯ ขอชี้แจงแบบนี้คะ รถส่วนราชการเขาไม่รับต่อพรบ.หรือทำประกันเพราะไม่ใช่รถส่วนบุคคล แต่ ณ ขณะนี้เรามีมาตรการ ใครขับรถคนนั้นต้องรับผิดชอบตามละเมิดทางคดีแพ่ง ส่วนคนที่นั่งไปด้วยต้องรับผิดชอบร่วมกันกับคนขับเพราะรถยนต์ส่วนกลางไม่มีรักษาแต่ทางเรามีงบกลางที่จะชดเชยเวลาเกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท)
- นายวิสันต์ สามารถ ส.อบต.หมู่ ๘ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่แนะนำตัวด้วยครับ
- นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัดฯ สืบเนื่องจากทางอบต.เราขาดแคลนเจ้าหน้าที่เลยทำการจ้างเหมาชั่วคราวเพิ่มจำนวน ๒ อัตรา อยากให้สมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานที่รับราชการและอยากอยู่ใกล้บ้านจะได้มาพัฒนาหมู่บ้านตำบลเรา ต่อไปขอให้พี่น้องแนะนำตัว น้องมินท์และน้องหนูแหลม
- นางสาวสุนทรทิพย์ โมหนองเดิ่น สวัสดิ์คະດິນ្ទិន្ទី นางสาวสุนทรทิพย์ โมหนองเดิ่น แต่ก่อนทำงานที่ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงคล้าปัจจุบันมาทำงานในตำแหน่งธุรการฯ
- นางสาววรรณนิภา บุปผาเต สวัสดิ์คະດິນ្ទិន្ទី นางสาววรรณนิภา บุปผาเตจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญมาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
- นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกวาง ทุกปัญหาพร้อมดำเนินการแก้ไขให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยผู้นำทุกหมู่บ้านถ่ายรูป พร้อมทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแจ้งความประสงค์มายัง อบต.โคกกวาง ทางเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอภิเดช/.....

นายอภิเดช พรหมพิมพ์ กล่าวขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม วันนี้ขอบคุณครับ
ประธานสภา ฯ

ปิดเวลาประชุม ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) นิรันต์ สอนองผล ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายนิรันต์ สอนองผล)
เลขานุการสภา อบต.โคกกวาง

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) สาคร สุวรรณรอด ประธานกรรมการฯ
(นายสาคร สุวรรณรอด)

(ลงชื่อ) สมัคร พระราช กรรมการ
(นางสมัคร พระราช)
ส.อบต.หมู่ ๔

(ลงชื่อ) จิตหทัย บุญสิทธิ์ กรรมการ
(นางจิตหทัย บุญสิทธิ์)
ส.อบต.หมู่ ๙

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวางได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

(ลงชื่อ) อภิเดช พรหมพิมพ์
(นายอภิเดช พรหมพิมพ์)
ประธานสภา อบต.โคกกวาง